

Thư mục vụ đầu năm 2025

Giám Mục Giáo Phận Niigata -Phaolo Narui Daisuke

## **BƯỚC ĐI MỚI TRÊN TINH THẦN CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG**

Trước hết, tôi xin được gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong Giáo Phận Niigata. Nhân dịp đầu năm mới, cũng là năm đánh dấu 80 năm sau đại thể chiến thứ hai kết thúc, tôi cùng cầu nguyện cho nền hòa bình luôn được triển nở, nhờ lời chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

### **Nhìn Lại Một Năm Đã Qua**

Năm qua, bản định hướng mục vụ của Giáo Phận với 3 chủ điểm chính là **Hiệp Thông Sứ Vụ - Tham Gia**, đã được chính thức công bố và áp dụng trên toàn giáo phận. Cũng như tôi đã thưa với quý vị trong lá thư mục tử đầu năm 2024, xin các cộng đoàn giáo xứ cùng nhau chia sẻ về nội dung bản định hướng mục vụ này, sau đó mỗi cộng đoàn sẽ tự lên kế hoạch riêng cho mình. Và sau 3 năm áp dụng, tức là năm 2027, tôi muốn sẽ là thời điểm để đánh giá lại nội dung bản định hướng mục vụ.

Cũng trong năm vừa qua, 3 hạt mục vụ trong Giáo Phận cũng đã được tái cấu trúc lại. Đây cũng là dịp để các hạt giao lưu ý kiến về hoạt động cấp giáo hạt dựa trên bản định hướng mục vụ chung, và tôi cũng có ý muốn trong dịp mùa xuân năm nay sẽ điều chỉnh và xúc tiến những kế hoạch mới. Liên quan đến điều này, sẽ có những thông báo đến quý ông bà anh chị em sau.

### **Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ 16**

Thật ra có rất nhiều sự kiện diễn ra trong năm 2024 vừa qua, nhưng sự kiện quan trọng nhất đối với Giáo Hội Công Giáo có lẽ là sự kết thúc cách tốt đẹp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ 16 đã được bắt đầu từ năm 2021 bằng việc đưa ra bản tuyên bố chung.

Với ý hướng là một Giáo Hội luôn đồng hành với thế giới hôm nay, một thượng hội đồng phải dành 3 năm, bắt đầu từ các cộng đoàn giáo xứ trên toàn thế giới, các giáo phận, các hội đồng Giám Mục địa phương, hội đồng Giám mục liên cấp châu lục, cùng với những đại diện trên khắp hoàn vũ đã quy tụ về Vatican để họp bàn và phân định thông qua việc cầu nguyện và tìm hiểu ý Chúa trong tinh thần đối thoại. Cùng với xác tín là Thần Khí Chúa đang đối thoại với các giáo hội, Giáo Phận Niigata cũng như toàn thể Hội Thánh cũng muốn lắng nghe những tiếng lòng của tất cả anh chị em khắp nơi. Khi đọc tuyên bố chung sau cuộc họp kì 2 của thượng hội đồng, tôi thấy có rất nhiều điểm diễn tả trong văn kiện cũng chính là hoàn cảnh của Giáo Phận Niigata

hiện tại. Đại bộ phận dân cư đang di chuyển và tập trung tại các đô thị lớn, điều này kéo theo sự giảm sút dân cư tại các địa phương kéo theo cách thức mục vụ cũng đang dần thay đổi, con số anh chị em công giáo di dân cũng gia tăng đáng kể. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được những điều này, bởi chính những điều mà Thượng Hội Đồng đề cập đến cũng là những tiếng lòng của rất nhiều cộng đoàn giáo xứ trong Giáo Phận Niigata chúng ta.

Đức Tân Hồng Y Kikuchi trong thời gian tham dự Thượng Hội Đồng tại Vatican, trong buổi phỏng vấn, Ngài đã nhắc lại nhiều lần rằng: “Thượng Hội Đồng lần này tạo nên nền móng cho một Giáo Hội hiệp hành”. Điều đó có nghĩa là dù Thượng Hội Đồng kết thúc đi chăng nữa, nhưng trên nền móng đó, công việc cùng xây dựng Giáo Hội sẽ phải tiếp diễn.

Trong lá thư mục tử đầu năm này, những văn kiện trích dẫn do chính tôi tự dịch. Theo tôi thiết nghĩ thì phải đợi các văn kiện Giáo Hội này sau khi có bản dịch Nhật ngữ chính thức, rồi mới viết thư này. Tuy nhiên, vì Thượng Hội Đồng kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2024, và liền sau đó là dịp đầu năm mới, và tôi viết thư này với mong muốn rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ ý kiến dựa trên nền móng là hoa trái của Thượng Hội Đồng sớm hơn, dù chỉ là một phần nhỏ, để cùng với Giáo Hội hoàn vũ xây dựng kế hoạch cho năm mới này. Trong văn kiện Của Thượng Hội Đồng lần này có rất nhiều điểm mang tính gợi ý giúp chúng ta đào sâu hơn về nội dung của bản định hướng mục vụ giáo phận. Hy vọng rằng, sau khi bản dịch chính thức văn kiện của Thượng Hội Đồng được công bố, xin mọi người đọc bản văn, và cùng nhau chia sẻ trong các cộng đoàn giáo xứ.

### **Canh Tân Về Cơ Cấu Và Đời Sống Thiêng Liêng**

Văn kiện của Thượng Hội Đồng đã trình bày về ý nghĩa của hiệp hành như sau:

“Hiệp hành chính là người Ki-tô hữu cùng với Đức Ki-tô, hợp với toàn thể nhân loại cùng nhau tiến bước hướng về nước trời. Một sự Hiệp Hành hướng đến truyền giáo với ý thức chúng ta là cộng đoàn quy tụ từ mọi thành phần các nhau trong tinh thần đối thoại, lắng nghe. Nói chính xác hơn, Hiệp Hành chính là con đường canh tân về cơ cấu và đời sống thiêng liêng để có thể giúp nhau thực hiện sứ mạng tham gia loan báo Tin Mừng thông qua việc Giáo Hội, những người mang ánh sáng của Chúa Ki-tô cùng nhau tiến bước”(số 28).

Điều quan trọng ở đây không phải đơn giản là cải tổ bộ máy cách đơn thuần, nhưng chính là canh tân đời sống thiêng liêng. Văn kiện còn nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng và hiệp thông của cộng đoàn “cũng chính là mầu nhiệm hiệp thông của bí tích Thánh Thể, có cội nguồn và chóp đỉnh được biểu lộ trong sự hiệp nhất của cộng đồng nhân loại trong sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa, qua Thánh Thần và trong Đức Giê-su Ki-tô”(số 31).

## Hướng Đến Truyền Giáo

Liên quan đến mục đích của Hiệp Hành, thì văn kiện trình bày như sau:

“Hiệp Hành tự bản thân nó không phải là mục đích, nhưng chính là việc phục vụ sứ mạng mà chính Chúa Giê-su đã kí thác cho Hội Thánh thông qua Chúa Thánh Thần”(số 32).

Sứ mạng ở đây chính là truyền giáo. Ở đây, hiệp hành không đơn thuần là việc cơ cấu tổ chức nội bộ Giáo Hội, nhưng phải là việc “ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo” theo lệnh truyền của Đức Ki-tô (Mc16,15).

“Loan báo Tin Mừng là công việc của mọi tín hữu đã được rửa tội. Trách nhiệm đầu tiên của nam nữ tín hữu là đem tin thần của Tin Mừng vào lòng đời và biến đổi thế giới (số 66)”. Khi mỗi một Ki-tô hữu sống tinh thần Tin Mừng nơi gia đình, trường học, công sở, xí nghiệp là đang loan báo Tin Mừng. Công việc truyền giáo của các linh mục, tu sĩ chỉ là một phần mà thôi.

## Đồng Ý Thức Và Đồng Trách Nhiệm

Khởi đi từ năm 2021, văn kiện lần này có thể tóm tắt trong 4 điểm chính yếu như là hoa trái của Thượng Hội Đồng. Đó là: đối thoại thiêng liêng, ý thức chung của cộng đồng, chia sẻ quà tặng ơn gọi và đồng trách nhiệm trong công cuộc loan báo Tin Mừng (số 7). Hội thánh mời gọi chúng ta tiếp tục tiến bước thông qua việc cùng nhau thảo luận, nghị bàn và phân định theo cách thức của Thượng Hội Đồng đã làm (số 9). Vì thế mà trong giáo phận nhà, tôi mong ước mọi người hãy sử dụng tập tài liệu hướng dẫn “**ĐỐI THOẠI THIÊNG LIÊNG**” đã được phát hành để chia sẻ và phân định.

Như đã hướng dẫn cụ thể về 3 trụ cột chính trong bản đường hướng mục vụ giáo phận Niigata, để mọi thành phần Dân Chúa từ giáo dân, tu sĩ, linh mục, giám mục, nam cũng như nữ, người địa phương cũng như người nước ngoài có thể cùng nhau gánh trách nhiệm, thì chúng ta cần phải tìm ra phương thức trong tinh thần biết lắng nghe nhau, học hỏi lẫn nhau, được biến đổi cùng nhau.

Liên quan đến tinh thần đồng trách nhiệm, văn kiện đã nêu rõ về tầm quan trọng trong việc tất cả mọi người cùng cộng tác và cùng gánh vác trách nhiệm như sau:

“tại Thượng Hội Đồng lần này, kinh nghiệm mà chúng ta có được là các giám mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi thành phần Dân Chúa cùng chung tay, cùng tái khám phá trách nhiệm chung mang tính thực hành mục vụ..... và để cùng chia sẻ trách nhiệm cách rộng rãi hơn, điều gì thuộc về trách nhiệm của bậc giáo sĩ, điều gì được kí thác cho các bậc sống khác, và đặc biệt là những gì nhất định phải được ủy thác, chúng ta cần có dũng khí để thông qua việc phân định, chúng ta có thể thực thi sứ vụ giàu chiều kích thiêng liêng và với một tinh thần năng động và kiện toàn hơn(số 74).

Đối với giáo phận Niigata, con số tín hữu là 7500 người vào năm 2000, đã giảm còn 6600 người vào năm 2023. Con số linh mục từ 36 giảm còn 30, và con số nữ tu từ 100 nay chỉ còn 48. Chỉ có con số các giáo xứ là không thay đổi, từ năm 2000 đến nay, số nhà thờ trong giáo phận kể các họ đạo là 37. Và hệ quả tất yếu là mỗi giáo xứ đang hoạt động với con số giáo dân ít hơn, mỗi linh mục cũng phải đến nhiều nơi khác nhau để cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Trong tình cảnh như hiện nay, việc phân chia trách nhiệm giữa giáo dân và linh mục đang diễn ra. Nhưng không phải thiếu linh mục mà chúng ta đành chịu vậy, ở đây, mỗi linh mục, mỗi giáo dân, mỗi một vị cao niên, mỗi một bạn trẻ, mỗi một người Nhật, mỗi một anh chị em người nước ngoài nữa, không ai là **KHẮC** cả. Đối với chúng ta, để sống được tinh thần là “giáo xứ này là của tôi”, “Giáo Hội loan báo Tin Mừng này là của tôi”, tôi ước mong là cần có sự phân chia trách nhiệm nhiều hơn.

### **Sự Thay Đổi Của Các Địa Phương**

Tôi muốn đề cập thêm một điểm nữa là liên quan đến việc thay đổi của các địa phương. Giáo Hội hoạt động dựa trên các giáo phận, giáo xứ được hình thành từ các cụm địa phương cụ thể. Tuy nhiên, trong xã hội hiện tại thì việc con người thường xuyên di chuyển giữa các vùng, đặc biệt qua mạng internet, các giáo dân không còn bị giới hạn bởi vùng miền, nhưng tham gia vào các hoạt động đời sống Giáo hội vượt quá ranh giới của các địa hạt, vượt cấp giáo phận cũng như giáo xứ. Trong tình hình như thế mà văn kiện nêu rõ “để việc phát huy văn hóa và xã hội chúng ta cần phải cân nhắc lại về ý nghĩa của tính vùng miền liên quan hoạt động của Giáo Hội, cũng như xem xét lại cơ cấu tổ chức của mình để nhờ đó việc thực thi sứ mạng mang lại hiệu quả hơn. Đương nhiên chúng ta không thể phủ định mỗi địa phương có những nét văn hóa và đặc điểm địa lý khác nhau, nhưng điều quan trọng mà chúng ta cần xét đến là hoàn cảnh cụ thể mà con người đang sống và trải nghiệm (số 114)”. Vì thế chúng ta đang cố gắng xúc tiến các hoạt động mà trong đó Giáo Hội được xem là nơi chốn tạo ra môi trường thuận lợi cho sự gặp gỡ, giao lưu và đồng hành giữa con người với nhau.

Trong tháng 11 năm vừa qua, như đã thông báo đến anh chị em là năm nay chúng ta sẽ cử hành năm thánh. Chủ đề cho năm thánh lần này là: “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”. Trong niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, giáo phận Niigata chúng ta cùng sống một năm bằng việc tiếp tục bước đi con đường loan báo Tin Mừng, đồng thời xin cho những hoạt động và sự hiện diện của chúng ta trở thành phương tiện mang đến cho nhiều người niềm hy vọng cứu độ mà chính Chúa đã ban tặng. Nguyên xin sự hướng dẫn và ân phúc của Thiên Chúa luôn tràn đầy trên anh chị em.